

Trao Giải báo chí Cao Bằng lần thứ I năm 2023

15:15 21/06/2023

Tác giả: Đang cập nhật

Ngày 20/6, UBND tỉnh Cao Bằng tổ chức gặp mặt kỷ niệm 98 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2023) và trao Giải báo chí Cao Bằng lần thứ I năm 2023; vinh danh các tác giả có tác phẩm đạt Giải báo chí quốc gia năm 2023; phát động Giải báo chí Cao Bằng lần thứ II năm 2024.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Xuân Ánh biểu dương, ghi nhận, chúc mừng những thành tích mà các cơ quan báo chí và người làm báo trong toàn tỉnh đạt được trong thời gian qua. Đánh giá cao tinh thần trách nhiệm và năng lực của những người làm báo trên địa bàn tỉnh; khẳng định báo chí Cao Bằng không ngừng lớn mạnh, tích cực đồng hành với tỉnh trong việc giữ vững đà phát triển kinh tế - xã hội. Nhiều nhà báo bám sát cơ sở để đưa tin nhanh, kịp thời những vấn đề thời sự nóng hổi được dư luận quan tâm.



Lãnh đạo tỉnh Cao Bằng chúc mừng các cơ quan báo chí địa phương và Trung ương thường trú trên địa bàn tỉnh.

Sau 1 năm phát động Giải báo chí Cao Bằng lần thứ I, giải thu hút sự quan tâm của các cơ quan báo chí, nhà báo chuyên nghiệp và không chuyên tham gia gửi tác phẩm dự thi. Giải nhận được 81 tác phẩm của 41 tác giả, nhóm tác giả là các hội viên, nhà báo, cộng tác viên công tác tại các cơ quan báo chí của tỉnh, cơ quan báo chí trung ương thường trú trên địa bàn tỉnh.



Lãnh đạo tỉnh chụp ảnh với các tác giả, nhóm tác giả đạt Giải báo chí Cao Bằng lần thứ I năm 2023.

Đề tài các tác phẩm khá phong phú, đề cập đến các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội; bám sát dòng thời sự, nhất là những vấn đề được xã hội quan tâm như: phản ánh nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh trong việc tiêm vắc xin phòng Covid-19; bảo vệ môi trường; nhiều tác phẩm về chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đấu tranh phản bác các quan điểm, luận điệu sai trái thù địch...

Hội đồng Giải báo chí tỉnh trao giải cho 35 tác phẩm báo chí của 31 tác giả, nhóm tác giả, gồm: 3 giải A, 8 giải B, 12 giải C và 12 giải Khuyến khích.

Cũng trong khuôn khổ chương trình, Hội đồng Giải Báo chí tỉnh đã phát động Giải báo chí Cao Bằng lần thứ II, năm 2024 với mục đích lựa chọn những tác phẩm xuất sắc tuyên truyền về tỉnh Cao Bằng trong tiến trình hội nhập phát triển, phản ánh những vấn đề được dư luận quan tâm, qua đó nâng tầm báo chí Cao Bằng trong dòng chảy không ngừng của báo chí của cả nước.

PV

Link bài viết: <https://nguoilambao.vn/public/trao-giai-bao-chi-cao-bang-lan-thu-i-nam-2023>